

# CHÚNG EM VỚI AN TOÀN GIAO THÔNG

(Chuyên đề tháng 9 của chi đội 7A)

Thực hiện kế hoạch và sự chỉ đạo của BGH nhà trường về “Tháng hành động vì an toàn giao thông”, vào tiết chào cờ đầu tuần thứ Hai ngày 18 tháng 9 năm 2017, chi đội 7A do Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hòa chủ nhiệm đã thực hiện thành công chuyên đề “Chúng em với An toàn giao thông”. Chuyên đề đã diễn ra với nội dung gồm ba phần. Phần thứ nhất: Giới thiệu sách Luật an toàn giao thông, Phần thứ hai: Thi tìm hiểu Luật an toàn giao thông với các câu hỏi với các câu hỏi vô cùng bổ ích và lý thú, Phần thứ 3 là màn múa dân vũ trên nền nhạc bài hát “Tiến lên Việt nam ơi”. Hai MC của lớp 7A là Phương Linh và Sơn Anh. Cả hai bạn đều là học sinh giỏi xuất sắc toàn diện với thành tích học tập luôn dẫn đầu lớp. Với lối dẫn linh hoạt và khéo léo, dí dỏm và sinh động đã làm nên thành công của chuyên đề. Trước khi giới thiệu sách, MC Sơn Anh đã cung cấp cho các thầy cô giáo và các bạn học sinh những số liệu cụ thể về tình hình giao thông trong 6 tháng đầu năm 2017: với gần 10.000 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 7.935 người bị thương, hơn 4000 người chết. Những con số đó là hồi chuông báo động tất cả chúng ta về vấn đề an toàn giao thông. Với mục đích tuyên truyền, phổ kiến kiến thức về ATGT để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, chi đội 7A giới thiệu cuốn sách “Luật an toàn giao thông đường bộ” có sửa đổi bổ sung năm 2009 của NXB Lao động. Qua lời giới thiệu hấp dẫn, lời cuốn của 2 MC, các bạn học sinh trường THCS Ái Mộ đã có thêm những kiến thức về Luật ATGT. Bên cạnh đó, các bạn học sinh còn được tham gia phần trả lời câu hỏi xoay quanh vấn đề an toàn giao thông với nội dung “Học đi đôi với hành” và thú vị hơn nữa khi trả lời đúng câu hỏi của ban tổ chức các bạn học sinh được nhận những phần quà rất thiết thực như sách, bút, hộp bút...



Khép lại chuyên đề ATGT, các bạn trong đội văn nghệ của chi đội 7A đã biểu diễn màn múa dân vũ trên nền nhạc bài hát “Tiến lên Việt Nam ơi” như một thông điệp muốn gửi đến các thầy cô giáo và các bạn học sinh “Mỗi người chúng ta chấp hành tốt luật an toàn giao thông cũng chính là thể hiện tình yêu đối với đất nước, giúp cho đất nước ta ngày càng văn minh, giàu đẹp”.

*Người viết Nguyễn Thị Thanh Hòa*



